

**HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả khá tốt. Các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời chính sách đối với người, gia đình có công, các chính sách xã hội và duy trì thường xuyên công tác bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2019 của tỉnh vẫn còn một số hạn chế đó là: Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp làm giảm giá trị sản xuất ngành chăn nuôi; việc chấp hành thời vụ gieo cấy lúa xuân, phương thức gieo cấy ở một số địa phương chưa tốt; sản xuất công nghiệp chưa bền vững, một số sản phẩm chủ lực giảm; kết quả giải quyết việc làm và dạy nghề còn hạn chế, chủ yếu ở trình độ sơ cấp; công tác quản lý, tổ chức lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn minh, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án trình Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt chậm; kỷ cương, ý thức trong chỉ đạo điều hành, ý thức trách nhiệm đối với công việc của một số cán bộ chưa tốt; công tác quản lý tài nguyên ở một số nơi còn bộc lộ yếu kém...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I, nguyên nhân của hạn chế; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cả năm 2019, tập trung vào các vấn đề: Biện pháp kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung phát triển trồng trọt, thủy sản bù đắp cho ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của bệnh dịch; tháo gỡ, hỗ trợ những xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn; giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc tại cơ sở; chấn chỉnh những tồn tại liên quan đến công tác quản lý đất đai...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng đầu năm 2019; chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của những hạn chế. Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019, cùng với nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp bao vây dập dịch, khống chế bệnh dịch, phân đấu sớm công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp phòng, chống dịch; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cơ chế lây lan, cách phòng bệnh dịch để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan ra diện rộng. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng "kịch bản", có phương án xử lý nếu bệnh dịch lan ra diện rộng; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt lợn, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; chú trọng tuyên truyền để phát triển chăn nuôi tập trung nhằm hạn chế bệnh dịch, mang lại hiệu quả cao. Từng địa phương tìm ra các giải pháp cụ thể phát triển lĩnh vực chăn nuôi khác để bù đắp thiệt hại cho chăn nuôi lợn nhưng phải bảo đảm an toàn, có đầu ra cho sản phẩm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để giành thắng lợi toàn diện vụ lúa xuân năm 2019. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác phòng, chống lũ lụt, nhất là hạn chế. Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019, cùng với nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư

án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ đất đai theo hướng sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã và huyện đăng ký về đích trong năm nay theo phương châm "làm bằng mọi cách, không làm bằng mọi giá". Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch các phân khu Khu kinh tế Thái Bình; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế. Khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý đối với những nhà đầu tư không triển khai thực hiện các dự án như đã cam kết. Kiên trì thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực, xã hội hóa đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ tài chính, ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công. Các huyện, thành phố tập trung chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, nhất là tài nguyên nước, cát sỏi.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết tốt việc thực chứng đối với những trường hợp nhiễm chất độc da cam/Đioxin, bảo đảm chi trả chế độ đúng đối tượng. Hoàn thiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công; chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực

văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác quản lý lễ hội, nhất là các lễ hội ở các di tích cấp quốc gia; quản lý chặt chẽ việc huy động tiến công đức ở các cơ sở thờ tự nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa phương. Chấn chỉnh các quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; xử lý dứt điểm tình trạng dây cáp thép dùng không sử dụng ở nơi công cộng gây mất mỹ quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện kế hoạch tình gián biên chế, đổi mới, sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị (khóa XII). Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước, của luật pháp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nắm tình hình và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Đánh giá kết quả bước đầu việc thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

**Phổ biến, quán triệt về vấn đề lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CP-TPP**

Sáng ngày 26/3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị thông tin về vấn đề lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) cho cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ công đoàn các cấp những nội dung cơ bản về vấn đề lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CP-TPP: một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam hiện nay; thời cơ, thách thức đối với tổ chức công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CP-TPP; hoạt động công đoàn Việt Nam và những vấn đề về cơ hội việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, điều kiện lao động, thu nhập khi Việt Nam tham gia Hiệp định CP-TPP; những hạn chế của người lao động Việt Nam cần phải sớm khắc phục để có thể cạnh tranh với lao động các nước...

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CP-TPP, từ đó tuyên truyền tới người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, trình độ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe**

Chiều ngày 26/3, tại Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho hơn 100 điều dưỡng trưởng bệnh viện và điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt khái niệm về tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe; hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe trong hoạt động chăm sóc, điều dưỡng... Các học viên cũng được tìm hiểu cách nhận biết triệu chứng lâm sàng phổ biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đường truyền lây bệnh và hướng dẫn cách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực tư vấn, truyền thông cho đội ngũ điều dưỡng tại các bệnh viện, từ đó mỗi cán bộ điều dưỡng sẽ là những tuyên truyền viên truyền tải thông điệp về chăm sóc sức khỏe tới cộng đồng.

**HOÀNG LANH**

**Kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam**

Chiều ngày 26/3, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm đã ôn lại lịch sử truyền thống của ngày Thể thao Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Trung tâm. 27 năm qua, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh đã thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh. Tính đến nay, Trung tâm đã đạt trên 3.300 huy chương quốc gia và quốc tế; hơn 1.270 lượt vận động viên đạt kiện tướng và cấp I quốc gia; có 201 lượt huấn luyện viên, vận động viên tham gia tập huấn, huấn luyện tại đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia. Qua các kỳ đại hội thành tích các môn thi đấu luôn được cải thiện...

Sau lễ kỷ niệm đã diễn ra các trận giao lưu cầu lông, bóng chuyền, kéo co giữa cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh.

**NHƯ HOÀNG**

**Tổ chức sân chơi rung chuông vàng và trao học bổng cho các em học sinh**

Sáng ngày 26/3, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) tổ chức cuộc thi rung chuông vàng và trao học bổng cho các em học sinh của trường. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Đoàn Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Tại cuộc thi, các thí sinh đã lần lượt trả lời 20 câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó được đưa ra với nội dung phong phú, đa dạng, xoay quanh các chủ đề kiến thức các môn học mà các em đã được học trong chương trình của nhà trường. Với hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh có thời gian 10 giây để suy nghĩ và trả lời một câu hỏi. Ngoài ra, phần chơi cứu trợ của các thầy cô giáo và phần chơi dành cho khán giả đã đem đến cho chương trình không khí sôi động.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã phát động phong trào thi đua "Học sinh 3 tốt" và tổ chức trao học bổng cho 43 em học sinh có học hành khá khắn, thành tích học tập tốt. Đây là việc làm giúp các em vượt qua khó khăn, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

**TIẾN DAT**

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Số trúng thưởng: 25019  
Mở thưởng ngày 25 tháng 3 năm 2019

Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...**

(Tiếp theo trang 1)

thi công theo yêu cầu đề ra, trình tự xây dựng một số hạng mục chưa hợp lý. Đồng chí yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu phải hoàn thành trước ngày 30/6/2019. Nếu nhà thầu không

bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra thì thay nhà thầu mới. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Trước mắt, đơn vị khẩn trương hoàn

thiện hạng mục cảnh quan, khuôn viên; đồng thời huy động xã hội hóa để trồng cây xanh xung quanh Bệnh viện.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường bệnh do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 12ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Đến nay, sau 40 ngày khởi công xây dựng,

dự án đã và đang triển khai một số hạng mục như: hàng rào, cảnh quan cây xanh, nhà bảo vệ, đường nội bộ, ép cọc nhà 16 tầng, trạm điện thi công và công trình tòa nhà điều hành... Tại công trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư trong việc bảo đảm tiến độ thi công; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì tiến

độ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các hạng mục công trình và an toàn lao động trong quá trình thi công. Cùng với xây dựng các hạng mục, đơn vị cần chú trọng đến cảnh quan, môi trường xung quanh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi khảo sát địa điểm khởi công dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC.

**Không nên quá lo lắng khi mắc bệnh cúm mùa**

*Trong những ngày vừa qua, tại một số trường học trên địa bàn huyện Vũ Thư có một số trường hợp học sinh có biểu hiện cúm và xin nghỉ học, trong đó có 1 em tử vong. Trước thực trạng đó, nhiều phụ huynh học sinh và người dân đã lo lắng xin cho con nghỉ học. Đồng thời liên hệ với đơn vị y tế và báo chí để nghị làm rõ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, người dân không nên quá lo lắng.*

Chiều ngày 26/3, phóng viên Báo Thái Bình có mặt tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư). Có giáo viên Thị Thỗa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư có 23 lớp, 1.017 học sinh. Những ngày gần đây, Trường có một số em bị ốm và xin nghỉ học. Trong đó có 1 trường hợp là em L.V.M.N, lớp 5A3 nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình và đã tử vong chiều ngày 25/3. Trước thông tin trên, nhiều cha mẹ học sinh đã lo lắng xin cho con nghỉ học không đến trường. Tính đến ngày 26/3 có 127 em nghỉ học, số nghỉ báo ốm chỉ có 37 em. Số còn lại không bị ốm song gia đình lo lắng nên xin cho các em được nghỉ học.



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư trong giờ học.

niên đây là trường hợp bệnh trùng lặp với cúm B.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư tiến hành điều tra tại thực địa. Kết quả điều tra xác minh ban đầu đối với 40 trường hợp học sinh nghỉ học có bảo ốm, kết quả có 27 trường hợp có biểu hiện của hội chứng cúm như: ho, sốt, đau họng, một số trường hợp có biểu hiện đau đầu... Kết quả xét nghiệm có 4 trường hợp dương tính với cúm B.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thơm: Cúm mùa là bệnh thường gặp và lưu hành ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Thái Bình. Bệnh có thể xuất hiện những ổ dịch nhỏ hoặc thậm chí dịch bùng phát vào mùa đông xuân, nhất là thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi thời tiết lạnh và có độ ẩm cao như thời điểm hiện nay. Nguyên nhân mắc cúm mùa có thể do cúm B, cúm A H1N1 hay

**Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư đang triển khai các biện pháp ổn định tâm lý phụ huynh, huy động học sinh đến lớp học bình thường. Tất cả các giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức đề phòng dịch bệnh trong thời điểm thời tiết giao mùa nhưng không hoang mang, lo lắng. Trường phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin về tình hình công tác phòng ngừa dịch bệnh tại Trường, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động chuyên môn, giảng dạy theo hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và không khuyến cáo học sinh nghỉ học, vận động phụ huynh đưa con em đến trường học như thông thường. Đến chiều ngày 26/3, tâm lý phụ huynh đã cơ bản ổn định, nhiều học sinh được gia đình tiếp tục đưa tới lớp.**

cúm A H3N2. Bệnh có thể mắc đơn lẻ hoặc phối hợp với nhau. Diễn biến bệnh thường nhẹ, bệnh nhân thường được chỉ định điều trị tại nhà với sự hướng dẫn của cán bộ y tế hoặc điều trị tại các cơ sở y tế tại địa phương. Tuy nhiên, bệnh có thể lây qua đường hô hấp, tiếp xúc và gây thành dịch, có thể lan nhanh trong cộng đồng nếu không có biện pháp phòng, chống dịch

bệnh phù hợp. Cá biệt có trường hợp bệnh tiến triển nặng, nhất là trên cơ địa của trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp mãn tính, người miễn dịch kém hoặc đang mắc các bệnh nguy hiểm khác... Tuy số bệnh nhân mắc đường tình không nhiều, song không chỉ quan với tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức họp, triển khai các biện pháp phòng dịch với

**HÀ DUNG - QUỲNH LƯU**